

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Về tờ trình phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp tham gia mô hình điểm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung tờ trình bảo đảm chặt chẽ, đủ căn cứ, đúng quy định trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến.

Về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án bảo tồn và

quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay. Nếu UBND tỉnh xét thấy việc phê duyệt này cần thiết và cần phê duyệt sớm thì chỉnh sửa lại tờ trình trình Thường trực HĐND tỉnh thay vì

trình HĐND tỉnh như trước để bảo đảm đúng luật, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cơ bản thống nhất về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe

số, điều kiện giao thông của từng địa phương; có hướng dẫn cấp xã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo thuận lợi cho công tác thanh quyết toán sau này.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh ban hành: quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe

các đại biểu trao đổi, góp ý kiến, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung kế hoạch và nhiệm vụ chủ yếu của tháng 5 mà các ban đã đề ra. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các ban HĐND tỉnh chủ trọng tổ chức giám sát vấn đề cử tri, xã hội quan tâm, việc thực hiện trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành tại kỳ họp trước để chuẩn bị phục vụ kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội triển khai giám sát việc tổ chức dạy tin học của các trường trên địa bàn...

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

ban giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhằm bảo đảm kết quả trình giảng được đánh giá công bằng, khách quan, lựa chọn được những giáo viên xứng đáng nhất tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các trường đào tạo nghề tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao trình độ cho các giáo viên, giảng viên, phát động nhiều phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

cơ sở một lợi ích đoàn viên". Theo đó, yêu cầu mỗi công đoàn cơ sở chọn ít nhất một hoạt động, một mô hình để chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động. Cũng tại buổi lễ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn cho người lao động trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp.

Nhân dịp này, 2 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được tặng nhà mái ấm công đoàn, 30 công nhân lao động xuất sắc trong các doanh nghiệp được nhận quà tình nghĩa tháng 5.

TIỀN HẢI, KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/5, huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị bố trí phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Qua kiểm tra thực tế sau đợt phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, mặc dù nông dân đã phun phòng, trừ, tuy nhiên, trên một số diện tích lúa xanh non, lúa thừa đạm tiếp tục xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ lúa gối, rầy các loại, bệnh đạo ôn, khô vằn... Để bảo đảm

lúa xuân phát triển tốt trong giai đoạn đứng cái, làm đòng, huyện Tiền Hải sẽ tập trung tuyên truyền đến bà con nông dân thực hiện phòng, trừ sâu bệnh đợt 2, thời gian từ ngày 5 - 8/5 đối với sâu cuốn lá nhỏ lúa gối, rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh khô vằn cho diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại. Yêu cầu các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khuyến cáo nông dân phòng, trừ sâu bệnh theo phương

châm "4 đúng". Ngoài ra, tập trung chăm sóc, bón phân cân đối, đặc biệt không bón thừa phân đạm để tăng tính chống chịu của lúa xuân đối với sâu bệnh.

Đợt phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, nông dân huyện Kiến Xương đã xử lý sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông cho 11.268ha. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hiện vẫn còn khoảng gần 2.000ha lúa nằm rải rác ở các xã mật độ sâu cuốn lá ở mức trên 20 con/m²; một số ở

rất có mật độ từ 2.000 - 3.000 con/m². Nguyên nhân là do nông dân phun lỗi, phun thuốc kém chất lượng, không đúng kỹ thuật và liều lượng thuốc, sau khi phun gặp trời mưa chưa phun lại và sâu tiếp tục nở lứa gối.

Theo dự báo, từ ngày 5 - 8/5, sâu non tuổi 1, tuổi 2 nở rộ, trung bình 100 - 150 con/m², cá biệt có nơi trên 300 con/m²; nếu không phòng, trừ kịp thời diện tích bị sâu cuốn lá nhỏ gây trắng lá sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa cuối vụ. Ngoài ra, một số loại sâu bệnh như rầy, đạo ôn cổ

bông vẫn tiếp tục phát sinh gây hại khi lúa thấp thó và trở thoát hoàn toàn. Trước tình hình trên, ngành Nông nghiệp huyện Kiến Xương tích cực tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các địa phương tổ chức cho nông dân tiếp tục phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 5 - 8/5. Những diện tích có mật độ rầy cao trên 800 con/m² kết hợp phòng, trừ cùng sâu cuốn lá; phun trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho diện tích giống lúa nhiễm và lúa Nhật trở trước ngày 10/5.

MANH THẮNG - KHẮC ĐUẤN

CHỦ FACEBOOK "NGUYỄN MAI ANH" Xin lỗi về hành vi vu khống, bịa đặt

Ngày 2/5/2018, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã có đủ căn cứ triệu tập Bùi Thị Thúy Hà, sinh năm 1974, trú tại số nhà 10, tổ 58, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) để làm rõ về việc trên tài khoản facebook "Nguyễn Mai Anh" đăng tải nội dung bịa đặt làm ảnh hưởng đến danh dự phổng viên và uy tín của Báo Thái Bình.

ngày 10/4/2018, tài khoản facebook "Nguyễn Mai Anh" đăng tải nội dung: "Các mẹ đi chợ tỉnh hộ các con khay cơm này bn tiền với ak? Đây là bữa cơm của các con tại trường tiểu học Kì Bá Thái Bình vào trưa ngày 5/4/2018. Đây là hai trường tiểu học nằm ở hai phường khác nhau cg một TP và hai khay cơm cùng một giá tiền, vay các bạn so sánh giúp mình nhé."

P/S: sau bài báo TB đăng tin nhà thầu đã phong bì 100 triệu đồng để phổng viên xuống viết lại một bài đã cải thiện bữa ăn cho các cháu, nhưng thực tế bữa ăn vẫn bữa đục, bữa cái như thế này đây các mẹ, tất cả các phụ huynh hãy cg nhau làm cho ra vd để bảo vệ quyền lợi cho con em mình, đừng chỉ vì sợ con bị trừ đập mà ko dám lên tiếng, nv không xứng đáng là ng bố ng mẹ chút nào".

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận mình là chủ facebook "Nguyễn Mai Anh" và đã trực tiếp soạn thảo thông tin trên với nội dung hoàn toàn bịa đặt, do Hà nghĩ và tự viết ra. Đối tượng Bùi Thị Thúy Hà đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân và tự gỡ bỏ bài viết sai sự thật trên. Đồng thời, gửi lời xin lỗi tới phổng viên và cơ quan Báo Thái Bình.

Hành vi bịa đặt của Bùi Thị Thúy Hà sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Sự việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai coi thường pháp luật, lợi dụng mạng xã hội tung tin bịa đặt làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến dư luận xã hội, nguy hại hơn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các cá nhân, tổ chức. Qua sự việc trên mong người dân chọn lọc thông tin tại những nguồn chính thống; với những thông tin nhạy cảm cần kiểm tra kỹ để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng...

NGUYỄN TÙNG



Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Đồng thời phải triển khai thời các đoàn công tác liên ngành và chủ trọng công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho vi phạm. Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách không còn phù hợp...

Thông qua đó, đánh giá, phát hiện những quy định bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về thương mại, quản lý thị trường và xử lý vi phạm hành chính để kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt là việc rà soát, chấn chỉnh, hoàn thiện chính sách thương mại biên giới, khu thương mại, chính sách kinh doanh hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.

Mặt khác cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đón đốc lực lượng quản lý thị trường triển khai đồng bộ các kế hoạch chuyên đề trọng điểm về chống buôn lậu, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu; phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng giả kém chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư nông nghiệp, bia, rượu, đồ uống; quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu và sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh gas, khí dầu mỏ hóa lỏng...

THÁI THUY Tiêu hủy 5 xe ba bánh tự chế



Huyện Thái Thụy tổ chức tiêu hủy xe ba bánh tự chế.

Ngày 4/5, Hội đồng xử lý tang vật phương tiện UBND huyện Thái Thụy đã tổ chức tiêu hủy 5 xe ba bánh tự chế theo Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, 5 xe ba bánh tự chế này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện phát hiện, kiểm tra và thu giữ khi tham gia lưu thông trên đường. Đây là những phương tiện do người dân tự lắp ráp nên không có giấy tờ kiểm định, chứng nhận chất lượng và giấy phép lưu hành. Việc đưa loại phương tiện này vào lưu hành, vận chuyển hàng hóa dễ gây tai nạn giao thông cho người và các loại phương tiện khác, gây ô nhiễm cao cho môi trường và đã bị cấm theo quy định của Chính phủ.

TRẦN TUẤN

Thấy gì bên trong hội nhóm của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ"

Thời gian qua, hoạt động trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ", còn gọi là "Hội Thánh của Đức Chúa trời" đã gây ra những tác động xấu đến đời sống, sinh hoạt, lao động, học tập của người dân. Hạnh phúc gia đình tan vỡ vì nhiều người quá u mê tin theo những giáo lý phi lý, phản khoa học của Hội thánh này. Điều gì đã khiến họ u mê như vậy? Phổng viên Báo Thái Bình đã tiếp cận trực tiếp hội nhóm ở xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) để tìm hiểu sự thật về "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ".

Hội nhóm này được thành lập từ năm 2015 do Dương Thị Tuyến, sinh năm 1969, ở thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đứng đầu. Mặc dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động nhưng hội nhóm này vẫn tiếp tục tuyên truyền đạo trái pháp luật và đã lôi kéo khoảng 35 người ở cả trong và ngoài tỉnh tham gia. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nói chuyện với chúng tôi, Tuyến đưa ra những lời lẽ về quyền năng tối cao của Đức Chúa trời và kể những tình tiết kỳ kỳ từ chính cuộc đời mình và hành trình tìm đến Đức Chúa trời để cứu rỗi linh hồn. Tuyến bảo: Minh là kẻ tội lỗi đấy, tội lỗi ở dưới thế gian này nên bây giờ tôi đang phải ăn năn, hối cải và cho mọi người thấy rằng chúng ta ở dưới thế gian này ai cũng có tội hết, đến bây giờ cũng phải ăn năn, hối cải, mà ăn năn, hối cải phải tự mình sửa và nhìn những người khác để sửa cho nó tốt và làm thay đổi thế gian này. Với những lời lẽ cao siêu như vậy, có nhiều người đã u mê đến với nhóm của Tuyến. Thậm chí, trường hợp chị L.M.H quê ở Hà Đông (Hà Nội) bỏ cả gia đình, chồng con về nhà Tuyến ở hơn 1 năm nay để theo Hội thánh này. Khi chúng tôi hỏi sao về đây thì H nói: Em được sự mạng về đây, "cha mẹ" bảo về đây, "cha mẹ" bảo vào Sài Gòn thì lại vào Sài Gòn. Sự mạng của em là đi tuyên truyền cho mọi người biết về những điều tốt lành.



Các tín đồ "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" hành lễ trên Sion.

Khi chúng tôi hỏi nếu muốn tham gia vào "Hội Thánh của Đức Chúa trời" thì phải làm thế nào, Tuyến bảo: Các cơ sở này phải vào đây để tìm hiểu đi, chỉ cần mình thật tâm muốn theo Đức Chúa trời là được. Khi tham gia thì phải dự phần lễ vượt qua như trong kinh thánh nói là ăn bánh và uống rượu nho. Đây là nghi thức ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa trời. Ch.N.T.H ở xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) có chồng tham gia hội nhóm "Hội Thánh Đức Chúa trời mẹ" của Dương Thị Tuyến cũng cho biết: Khi chồng tôi xuống nhà chị Tuyến

cũng mang về một miếng bánh dẻo màu trắng bằng 3 đầu ngón tay. Anh ấy cắt ra làm đôi mà, Tuyến bảo: Các cơ sở này còn một nửa anh cắt ra làm bốn bảo mẹ con mày ăn đi để được sống đời đời. Mẹ con tôi bảo nếu chỉ có ăn mỗi miếng bánh mà sống đời đời thì bố mày ăn hết đi để sống đời đời, mẹ con tôi không ăn. Trong ngôi nhà của Dương Thị Tuyến, chúng tôi thấy tầng 1 có kê mấy bộ bàn ghế là nơi giảng đạo cho mọi người theo trên tầng 2 là Sion hành lễ. Định kỳ, nhóm của Tuyến sinh hoạt vào thứ ba và thứ

bảy hàng tuần. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một buổi hành lễ trên Sion do Tuyến chủ trì. Sau khi thành tâm vái lạy Đức chúa Trời, Tuyến đọc một số đoạn trong cuốn sách gọi là kinh thánh, giảng giải bằng những thuật ngữ cao siêu về Chúa, thiên đường, nỗi khổ của cuộc sống con người, ngày tận thế. Tuyến rao giảng, cuộc sống hiện tại của con người đầy rủi ro, bất trắc, xung quanh ta toàn những điều đối trá và liệt kê ra những mặt trái của xã hội, kể cả cái chết lên thiên đường với Chúa mới cứu rỗi được linh hồn con người khiến cho một

NGUYỄN MINH - TIẾN ĐẠT